



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 594 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2566

ช่วงวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 107.45 ลดลง 0.44% YoY
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 60.9
- กกร. ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 67 จะขยายตัวในช่วง 2.8-3.3%
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.31 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 66

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 107.45 ลดลง 0.44% เมื่อเทียบเดือนเดียวกันปีก่อน เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และต่ำสุดในรอบ 33 เดือน สาเหตุสำคัญยังคงเป็นมาตรการดูแลราคาพลังงานของภาครัฐ ทำให้กลุ่มพลังงานราคาลดลง โดยเฉพาะดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 91 รวมถึงกลุ่มอาหารสัตว์ราคาลดลงโดยเฉพาะเนื้อสุกร ไก่สด และน้ำมันพืชที่ราคาต่ำกว่าปีก่อนมาก ขณะที่ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ ส่วนเงินเพื่อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกสูงขึ้น 0.58% เมื่อเทียบเดือนเดียวกันปีก่อน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) ในเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 60.9 จากเดือน ต.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 60.2 และเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 45 เดือนนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 63 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มกลับมาเชื่อมั่นหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาล และรัฐบาลจัดทำนโยบายลดค่าครองชีพโดยลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมัน ตลอดจนมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ นอกจากนี้ผู้บริโภคเห็นว่าการเมืองไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคต หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วการเมืองต่างๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 67 จะขยายตัวในช่วง 2.8-3.3% และมีความเสี่ยงที่จะเติบโตได้น้อยกว่า 3% ซึ่งเป็นระดับศักยภาพเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากเผชิญปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ พร้อมคาดว่าส่งออกในปี 67 จะขยายตัวที่ระดับ 2-3% จากปีนี้ที่ติดลบ 1-2% และมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 33 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีนี้ 5 ล้านคน ส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต หากสามารถดำเนินการได้เต็มวงเงิน 5 แสนล้านบาท คาดว่าจะช่วยหนุน GDP ให้ขยายตัวเพิ่ม ขึ้นอีกราว 1-1.5%

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.31 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 66 โดยเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาทยอยอ่อนค่าลงหลังจากที่แข็งค่าขึ้นช่วงสั้นๆ ในช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางการคาดการณ์ของตลาดว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯฯ ได้แตะจุดสูงสุดของวัฏจักรรอบนี้ไปแล้ว นอกจากนี้เงินบาทยังได้รับอานิสงส์เพิ่มเติมจากการปรับขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าลงตามจังหวะการย่อตัวของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่สกุลเงินเอเชียในภาพรวมเผชิญแรงกดดันตามทิศทางเงินหยวน หลัง Moody's ปรับ Outlook ของอันดับเครดิตจีน (A1) จาก “Stable” มาเป็น “Negative” ในขณะเดียวกันเงินดอลลาร์ฯ ยังมีแรงหนุนจากแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ เพื่อปรับโพสิชัน ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ ประกอบกับน่าจะได้รับอานิสงส์ทางอ้อมจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินในพินัดด้วยเช่นกัน



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดทำในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.8, การจ้างงานภาคเอกชนในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 103,000 ตำแหน่ง, ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. พุ่งขึ้นเป็น 7.82 หมื่นล้านดอลลาร์
- **ประเทศจีน:** ดัชนี PMI ภาคบริการในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ระดับ 51.5, ยอดการส่งออกเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5%YoY
- **ประเทศญี่ปุ่น:** GDP ไตรมาสที่ 3/66 หดตัวลง 2.9%YoY
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดทำในเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.8** จากระดับ 50.6 ในเดือน ต.ค., ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า**การจ้างงานภาคเอกชนในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 103,000 ตำแหน่ง** หลังจากเพิ่มขึ้น 106,000 ตำแหน่งในเดือน ต.ค., สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่า **ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. พุ่งขึ้นเป็น 7.82 หมื่นล้านดอลลาร์** เนื่องจากยอดส่งออกลดลง 0.7% สู่ระดับ 2.566 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.6% แตะระดับ 3.348 แสนล้านดอลลาร์

ประเทศจีน: ไฉซินเปิดเผยว่า**ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ระดับ 51.5** จาก 50.4 ในเดือน ต.ค. แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว, สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่า **ยอดการส่งออกเดือน พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี** หลังจากที่ร่วงลง 6.4% ในเดือน ต.ค.

ประเทศญี่ปุ่น: รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า **GDP ไตรมาสที่ 3/66 หดตัวลง 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี** เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากการอุปโภคบริโภคที่อ่อนแอ และการชะลอตัวของ การส่งออก และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค. ลดลง 2.5% จากปีก่อนหน้า โดยลดลงเป็นเดือน ที่ 8 ติดต่อกัน

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญา้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ม.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ระดับ 71.23 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 2.8 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 3.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ตลาดน้ำมันปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นี้โดยถูกกดดันจากแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันที่อ่อนแอ หลังการเปิดเผยข้อมูลศุลกากรของจีนบ่งชี้ว่าการนำเข้าน้ำมันดิบในเดือน พ.ย. ร่วงลง 9% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากสต็อกน้ำมันอยู่ในระดับสูง, ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง และยอดสั่งซื้อจากโรงกลั่นอิสระชะลอตัวลง อีกทั้งตลาดยังถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ของโลก หลังจากมูตัส อินเวสเตอร์ส เซอร์วิสปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีนลงสู่เชิงลบจากมีเสถียรภาพ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (11-15 ธันวาคม 2566)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ของผู้บริโภคเดือน พ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย., ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ต.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือน พ.ย., ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือน พ.ย.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ธ.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ย., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ต.ค.